
 

 

 
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2)ประจําป พ.ศ. ๒๕๕8 

วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 10.0๐น. 

ณหองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี(ชั้น ๕) 

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทมุธาน ีไดรับรองแลว ในคราวประชมุ 

สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 12 มถิุนายน 2558 

 

 
(นายชัยวัฒน   อินทรเลศิ) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธาน ี

 

 

 

ฝายการประชุม 

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธาน ี

โทร  ๐๒-๙๗๕๘๙๔๐-๘ตอ ๔๐๓ 

 



 

สารบัญ 

                    หนา 

 

๑.  รายช่ือผูเขารวมประชุม        ๑ - 4 

๒.  บันทกึรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดปทุมธาน ี  5– 29 

๓.  บันทกึคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-๑- 

 

รายชื่อผูเขาประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานสีมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) 

ประจําปพ.ศ. ๒๕๕8 

วันที่  18 มีนาคม 25๕8  เวลา 10.0๐ น. 

ณหองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี (ช้ัน ๕) 

ผูเขาประชุม  (สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทมุธานี) 

๑.นายชัยวัฒน  อนิทรเลศิ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธาน ี

๒.นายสาํเริง         อุริต  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทมุธานคีนที่ ๑ 

๓.นายเอกชัย        กลิ่นกุสมุ รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทมุธานคีนที่ ๒ 

๔.นายพิษณุ  พลธ ี  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวดัปทมุธาน ี

๕.ส.อ.สมยศ         ชั้นปนแตง      สมาชิกสภาอบจ. เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอลําลูกกา 

๖.นายอรรถพร      สังขใจ   สมาชิกสภาอบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอลําลูกกา 

๗.พ.อ.อ.พนิิจ       บุญคุม  สมาชิกสภาอบจ. เขตเลือกตั้งที ่3 อําเภอลําลูกกา 

๘.นางสาวลดัดา ผาสุข  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอลําลูกกา 

๙.นายอิทธิเดช ผาสุข  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 6 อําเภอลําลูกกา 

1๐.นายมนัส          เหมือนบาง     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 7 อําเภอลําลูกกา 

๑๑.นายอธิวัฒน สอนเนย สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 8 อําเภอลําลูกกา 

๑๒. นายสายเทพ     จันบางพลี      สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 9 อําเภอลําลูกกา 

๑๓.นายชลิต  ลิ้มรสสุคนธ สมาชิกสภา อบจ.เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอคลองหลวง 

๑๔.นางอารีย  ใจแคลว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอคลองหลวง 

๑๕.นายพเิชษฐ หาญจางสิทธิ์  สมาชิกสภาอบจ. เขตเลือกตั้งที่ 3 อําเภอคลองหลวง 

๑๖.นายมานพ        หลําเจริญ      สมาชิกสภาอบจ. เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอคลองหลวง 

1๗.นายสาระวิน มาทรัพย       สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 6 อําเภอคลองหลวง 

๑๘.นายประสิทธิ์     ศรีรัศมี         สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอธัญบุรี 

๑๙.นายสราวุธ กลิ่นกุสุม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 3 อําเภอธัญบุร ี

๒๐.นางสาวรุงฤดี     อําภิน  สมาชิกสภาอบจ. เขตเลือกตั้งที่ 4 อําเภอธัญบุรี 

๒1.นายวีระศักดิ์      หลนีวรัตน    สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอธัญบุร ี

๒2.นางยุพเยาว หลนีวรัตน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 6 อําเภอธัญบุร ี

๒3.นายเฉลิมพงษ รังสิวัฒนศักดิ ์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 7 อําเภอธัญบุร ี

24.นายไพศาล        กล่ําสนอง       สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอเมืองปทมุธาน ี

25.นายรังสิต         ใยยุง             สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอเมืองปทุมธาน ี

26.นายนําศิลป       คุณาวิชชา      สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 3 อําเภอเมืองปทุมธาน ี

27.นายคูณเรียม     ปทสีสรอย      สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 4 อําเภอเมืองปทมุธาน ี



 

-๒- 

 

๒8.นายปญญา        นพขํา            สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอเมืองปทมุธาน ี

๒9.นายศุภโชค         ลาภเจริญ       สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ ๖ อําเภอเมืองปทมุธาน ี

30.นายสมร           แตงออน         สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอลาดหลมุแกว 

31.นายพิชัย           ตาลออน        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอสามโคก 

๓2.นายสวง  สีเขียว           สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอสามโคก 

33.นายสมบัติ         บางบอ          สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอหนองเสือ 

34.นายสมบัต ิ วงคกวน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอหนองเสือ 
 

ผูลาการประชุม 

๑. นางสาวสิรมินต   อูทรัพย สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 4  อําเภอคลองหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓- 

 

ผูเขาประชุม (ฝายบริหาร) 

๑.นายชาญ    พวงเพ็ชร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธาน ี

๒. นายสาคร    อําภิน  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีคนที๑่ 

3. นายสมนึก  สอนเนย รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีคนที2่ 

4. นางสาวศกลวรรณ วงษแจง รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีคนที่ 3 

5. นายอังกูร         ลิ้มอารีธรรม เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

6. นางวันแรม       รมจําปา เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

7. นายทองเจอื     ศรีประทุม เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

8. นายอรุณ          นิลประดับ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

9. นางปกเกษ  คงเขยีว ที่ปรกึษานายกองคการบริหารสวนจังหวดัปทมุธาน ี

ผูเขาประชุม (ฝายขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดปทมุธานี) 

1. นายเดชา   พวงงาม ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธาน ี

2. นางลําใย  พรประดบั รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานคีนที่1 

    รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 

3.นายยุทธนา แสงพงศานนท รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานคีนที่2 

4. นายสถาพร วงศพานิช  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานคีนที3่ 

    รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 

5.นางกญัณัฏฐ แสงพงศานนท ผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

6.นางจิตภนิันท ทองเสน  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

7. นายโพยม       สุระสัจจะ  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

8. นางสาวกมลวรรณ วงษสมุทร ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

9. นายสุนนท หนูแกว  นักบริหารงานชาง 7  

    รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 

10.นางศศกรณ งาวหิรัญพัฒน ผูอํานวยการกองคลัง 

๑1.นางปรางจันทร   ชัยรัตนธิกุล ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

12.นางวรรณภิา    สาสนิท  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๑3.นางสุริสา หนูเริก  นักบริหารงานทัว่ไป 7 

๑4.นายสุธีร ปรีชานุวัฒน นักบริหารงานทัว่ไป 7 

๑5.นางอุญน ี อนันตกุล  นักบริหารงานทัว่ไป 7 

16.นางสาวกฤษฎาพร  นาคถนอม นักบริหารงานทัว่ไป 7 

17. นายบาล ี โมหะหมัด  เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป๖ว 

18.นางสาวเบญญาภา  เขมะวานิช เจาพนักงานธุรการ 6 ว 



-๔- 

 

19.นางดวงกมล ณ หนองคาย  เจาพนักงานธุรการ 6 ว 

20. นางพิชชานันท  เกษมวราภรณ  นักบริหารงานนโยบายและแผน 6 

21. นางจารุวรรณ นุมนาค   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 

๒2. นางสาวชญาพร ออนสะอาด  นักวิชาการประชาสมพันธ 6 ว 

2๓.นางทองด ี  ชิตสุข   เจาหนาท่ีธุรการ 5 

2๔.นางสาวจิรภา  กองสัมฤทธิ ์  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 5 

25.นายพฤฒ  พุทธิพัฒน  เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 3 

2๖.นางสาวทิพวรรณ  พวงศิลป  เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 3 

27.นางสาวดุษฎ ี   นพขํา   นักวิชาการประชาสมัพันธ 3 

28.นางสาวศิรินทรา  สุขสะอาด  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๓ 

29. นายวินิจ  ปะริเตสัง  นักวิชาการพัฒนาการทองเที่ยว 3 

30.นายนฤชา  ปญญาเลิศ       นักวิชาการประชาสมัพันธ 3 

๓1.นางสาวพรทิพย   บุญเอ่ียม  เจาพนักงานธุรการ 2 

32.นางสาวชริญธปิ ทองแท   เจาพนักงานธุรการ 2 

33.นางทัศนีย       แพงอานนท  เจาพนักงานธุรการ 2 

34.นางสาวสวุรรณี  นนทประเสรฐิพร    เจาพนักงานธุรการ 2 

35.นางเพ็ญประภา  เขียวเมฆ  เจาพนักงานธุรการ 2 

36.นางสาวชนติา ดิษธรรม  เจาหนาท่ีธุรการ 1 

37.นางสาววไิล         เสือคํารณ  เจาหนาท่ีธุรการ 1 

38.นางสาวดวงกมล คุมสิน   เจาหนาท่ีธุรการ 1 

๓9.นายสมศักดิ ์ กระจกเหลี่ยม  เจาหนาท่ีธุรการ 1 

40.นางสาวปยะวรรณ  แสงปลั่ง  เจาหนาท่ีธุรการ 1 

41.นายธรีพล  แกวกําเนิด  เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล ๑ 

42.นางสาวกนกวรรณมหาสุภาพ  เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 1 

43.นายศักดิพัฒน ราญจิตต  เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 1 

44.นางสาววรรณา เสอืฟก   ผูชวยเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

45.นางเพ็ญศรี   แกวลาย  คนงาน 

46.นายพลศธร ปอมสุด  พนักงานขับรถยนต 

47.นายธนธรณ พรสิรจิตุพร  ผูชวยนายชางไฟฟา 

 

 

 

 



-๕- 

 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวดัปทุมธาน ี

สมัยสามัญ  สมัยแรก(คร้ังที่ 2) ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕8 

วันที่ 18 มีนาคม  2558  เวลา  10.๐๐  น.   

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี (ช้ัน ๕) 

--------------------------- 

เร่ิมประชมุเวลา  10.0๐  น. 

เลขานุการสภา อบจ. - ถึงกําหนดเวลาการประชุมแลว มีสมาชิกมาประชุม  ครบองคประชุม

ตามมาตรา ๒๗แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดพ.ศ. 

๒๕๔๐  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖และขอ ๒๕ ของ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงจะไดดําเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดปทุมธานีสมัยสามัญสมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕8 ตอไป 

-  ในลําดับตอไปกระผมขอเรียนเชญิทานประธานสภาฯ  ไดจุดธูปเทียนบูชา

พระรัตนตรัยและทําหนาที่ประธานในที่ประชุม  ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภา อบจ.  - ขอเชญิทานรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี  

ทั้ง ๒  ทานขึ้นประจําที่ครับเชิญครับ 

- ตอไปขอเริ่มระเบยีบวาระที่ 1 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภา อบจ.  1. ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีในคราวประชุม สภาฯ 

    สมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่  4) ประจําปพุทธศักราช 2557      

    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 มีมติ เห็นชอบให บริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล

    คอนเวอรเจนซ จํากัด ปกเสาโทรคมนาคม ริมถนนทางหลวง ทองถิ่น

    สายสุขาภิบาล – คลองชนประทาน รหัสสายทาง อบจ. ปท. 2003 

    และปกเสาไฟฟาและกอสรางตู Street Cabinet ริมถนนทางหลวงทองถิน่

    สายบานปทุม – พหลโยธิน (อบจ.ปท. 2023) ไปแลวนั้น 

     ตอมา องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี โดยฝายนิติการ

    และการพาณิชย สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ไดมีหนังสือ

    หารือการใชประโยชนบนที่ดินไหลทางของทางหลวงชนบทที่มกีารถายโอน

    ไปยังสํานักทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี และสํานักทางหลวงชนบท

    จังหวัดปทุมธานี ไดแจงผลการหารือ (ตามหนังสือที่ คค 0706/ปท.527

    ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558) รายละเอียดสรุป ไดดังนี้ 
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     - ตาม พระราชบัญญัติทางหลวง พุทธศักราช 2535 แกไขเพิ่มเติม

    (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 6 (4) กําหนดใหผูบริหารสูงสุดของ

    องคกรปกครองทองถิ่นเปนผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น(นายกองคการ

    บริหารสวนจังหวัด) มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมทางหลวงและงานทาง

    ที่เกี่ยวกับทางหลวงทองถิ่น รวมทั้งมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตใน

    เรื่องตางๆ ที่กฎหมายวาดวยทางหลวงไดกําหนดไว ผูใดมีความจําเปน

    ตองปกเสา พาดสาย วางทอ หรือกระทําการใดๆ ในเขตทางหลวง

    จะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวง(นายกองคการ 

บริหารสวนจังหวัด)ดังนั้นนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี  คอื

ทานนายก  ชาญ พวงเพ็ชรในฐานะผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น จึงมี

อํานาจพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตได ตามมาตรา 48ในการ

อนุญาตดังกลาวนายกองคการบริหารสวนจังหวัด จะตองกําหนด

เงื่อนไขอยางใดก็ไดเพื่อใหการพิจารณาอนุญาตไมกอใหเกิดความไม

ปลอดภัยแกจราจรบนสายทาง หรือไมกอใหเกิดความเสียหายแกสาย

ทางสําหร ับการจ ัดหาประโยชน จากการอน ุญาตนั ้น  กฎหมาย

กําหนดใหผูที่ไดรับอนุญาตตองชําระคาใชเขตทาง ตามอัตราที่กําหนดใน

กฎกระทรวง แตเนื่องจากปจจุบันกฎกระทรวงที่กําหนดอัตราคาใชเขต

ทางยังไมมีผลใชบังคับ จึงยังไมสามารถที่จะเก็บคาใชเขตทางหลวง

ไดในตอนนี้ดังนั้น เพื่อใหสามารถจัดเก็บคาใชเขตทางจากผูที่ไดรับ

อนุญาตไดเมื่อกฎกระทรวงบังคับใช สํานักทางหลวงชนบท ใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดควรกําหนดเงื ่อนไขไปดวยวาเมื่อกฎกระทรวงมี

ผลใชบังคับบริษัท ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด จะตองชําระ

คาใชเขตทาง ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ตามอัตรา

ที ่กําหนดในกฎกระทรวง ตอไปรายละเอียดปรากฏตามหนังส ือ

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานีที่ คค 0706/ปท/527 ลง

วันที่ 20 กุมภาพันธ  2558เรื่อง ตอบขอหารือการใชประโยชนบน

ที่ดินไหลทางของทางหลวงชนบทที่มีการถายโอน  ซึ่งเจาหนาที่ไดสําเนา

เอกสารใหทานสมาชกิวางที่โตะแลว นะครับ 

    2. มีสมาชกิสภาฯ ขอลาการประชุม จํานวน 1 ราย คือ ทานสิริมนต อูทรัพย 

    นะครับ ขอลาหมอนัด ไปพบแพทยนะครับ 

3. จากการสัมมนาของเจาหนาที่ พนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด

ปทุมธานี ที่จังหวัดกาญจนบุรี ทานสมาชิกที่ไมไดไป 
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รวมงานไมตองเสียใจนะครับ ทาน สจ. วีระศักดิ์ ไดสํารองจายเพื่อดูแล

ใหกับพี่นองชาว อบจ.ของเราไปแลวนะครับคนละ 1,000 บาทนะครับเดี๋ยว

ทาน สจ.วีระศักดิ์ จะเดินไปหาทานทุกทาน นะครับ ทานที่จายแลวไม

ตองจายเพิ่มนะครับขอบคุณมากครับ 

    -  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวดั

    ปทุมธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕8เมื่อวันที่

    20กมุภาพนัธ2558 

ประธานสภาอบจ. -  ตามที่ไดมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พุทธศักราช ๒๕๕8 เมื ่อวันที ่20

กุมภาพันธ 2558 ไปแลว นั้น 

-  บัดนี้ฝายเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

ได จัดทํารายงานการประชุมสภาดั งกล าวเสร็ จ เรี ยบรอยแล ว 

และไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ตามลําดับ จึงไดนําเสนอตอสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี  เพื่อพิจารณาใหการรับรองตอไป และทาง

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ไดจัดสงรายงานการประชุม

สภาดังกลาวใหทานสมาชกิไดตรวจสอบเปนการลวงหนาแลวนะครับ 

-  สมาชกิทานใดจะขอแกไขถอยคําใดหรือแกไขหนาไหน  บรรทัดที่เทาไร  

ขอใหเสนอไดเลยครับ 

ประธานสภาอบจ. - เมื่อไดพิจารณาตรวจสอบกันครบถวน  ผมจะขอมติจากที่ประชุมเลย

นะครับ 

๑.สมาชิกทานใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดปทุมธานีฉบับดังกลาวขอไดโปรดยกมือครับ 31 เสียง 

๒.สมาชิกทานใดไมเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี  ฉบับดังกลาว  ขอไดโปรดยกมือครับ ไมมี นะครับ 

- สรุปที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดปทุมธานี ฉบับดังกลาว ดวยมติ 31 เสียง 

-  ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๓  

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง   การประกาศเปลี่ยนแปลงวัตถปุระสงคและสาระสําคัญของ

    โครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) 

ประธานสภา อบจ. -  เรียนเชิญทานนายกฯ แถลง 
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นายชาญ  พวงเพ็ชร  -  กราบเรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

นายกอบจ.ปทุมธานี  และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ผูทรงเกียรติทุกทาน

    ระเบียบวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 10 มอบให  ทานรองสาคร อําภินรองที่1 

     เปนผูแถลง ระเบียบวาระที่ 11, 12 ใหทานรองสมนึก รองที่ 2 เปนผูแถลง

    ระเบียบวาระ 13,14,15 ใหทานรองศกลวรรณ วงษแจง  รองที่ 3

    เปนผูแถลงครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. -  ขอเชิญทานรองสาคร อําภิน แถลงญัตติครับ เชิญครับ 

นายสาคร  อําภิน -  เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีและ 

รองนายก อบจ.ปทุมธานี  สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ไดประกาศการ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและสาระสําคัญของโครงการในแผนพัฒนา

สามป (พุทธศักราช 2558 – พุทธศักราช 2560) ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 24

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 

  จึ งขอแจงตอสภาองคการบริหารสวนจั งหวัดปทุมธานี          

เพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ. - ครับการรายงานผลการประกาศเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและ

สาระสําคัญของโครงการในแผนพัฒนาสามป (พุทธศักราช 2558-

พุทธศักราช 2560)เปนการรายงานเพื่อทราบ นะครับ  

    - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน

    ดังกลาวหรือไม  ขอเชิญครับ               

    -ที่ประชุมไดรับทราบการประกาศเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและ 

    สาระสําคัญของโครงการในแผนพัฒนาสามป (พุทธศักราช 2558-

    2560)แลวนะครับ 

    - ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  การประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560)

    เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ขององคการบริหารสวนจังหวดัปทุมธาน ี

ประธานสภา อบจ. -  ขอเชิญทานรองสาคร อําภิน แถลงครับ เชญิครับ 

นายสาคร  อําภิน -  เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

รองนายก อบจ.ปทุมธานี  และสมาชกิผูทรงเกียรติทุกทาน 

  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ไดประกาศใช

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่3)  
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ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

 วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

ขอ 24 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 

  จึงขอแจงตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี เพื่อทราบ

โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ.  - ครับการรายงานผลการประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พุทธศักราช

    2558- พุทธศักราช 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ขององคการบริหาร

    สวนจังหวัดปทุมธานี ครั้งนี้ ตามขอ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย

    วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2548 

    เปนการรายงานเพื่อทราบนะครับ 

- มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน

 ดังกลาวหรือไม  ขอเชิญครับ               

    - ที่ประชุมไดรับทราบการประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พุทธศักราช

    2558 - พุทธศักราช 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)ขององคการบริหาร

    สวนจังหวัดปทุมธานีแลวนะครับ           

- ตอไปเปนระเบยีบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชญิ ทานรองสาคร อําภิน แถลงญัตติเชิญครับ 

นายสาคร  อําภิน  -  เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

รองนายก อบจ.ปทุมธานี  และสมาชกิผูทรงเกียรติทุกทาน 

     องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี มีความจําเปนตองขอ

    อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

    พ.ศ.2558 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสราง

    พื้นฐาน งบลงทุน เพื่อใหการดําเนินงานถูกตองตามขอเท็จจริง

    จํานวน  1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

    ขอความเดิม 

    หมวด คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง)

    ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

     โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง

    ซอยที่ 6 (ฝงตะวันตก) หมูที่ 9-10 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา 

    จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ยาว 1,585 เมตร 

    หรือพื้นที่ไมนอยกวา 11,095 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ

    องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี เปนเงิน 10,000,000 บาท 
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    ขอความใหม 

    หมวด คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง)

    ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

     โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง

    ซอยที่ 6 (ฝงตะวันตก) หมูที่ 1- 10 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลําลูกกา  

    จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 

    หรือพื้นที่ไมนอยกวา 10,550 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง 

    หินคลุกขางละ 0.15 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบองคการบริหาร

    สวนจังหวัดปทุมธานี เปนเงิน 10,000,000 บาท 

     เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ไดรับแจงจาก

    องคการบริหารสวนตําบลบึงคําพรอย วาไดรับจัดสรรงบประมาณ

    รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   

    สําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีเรงดวนของกรมสงเสรมิ

    การปกครองทองถิ ่น โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

    หมูที่ 9-10 (เลียบคลองซอยที่ 6 ฝงตะวันตก) ตําบลบึงคําพรอย 

    อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดังนั้นเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแก

    ทางราชการและประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด จึงจําเปนตองแกไข

    เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

     เพื่อดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

    งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม

    ถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 

     ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายใน

    หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ

    คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติ

    ของสภาทองถิ่น 

     องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จึงเสนอญัตติขออนุมัติแกไข 

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2558

รายการดังกลาวขางตน เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี

พิจารณาอนุมัติตอไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ  

         ดังกลาว หรือไมเรียนเชญิครับ 

              -  ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครบั    
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    ๑. สมาชกิทานใด เห็นควรอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง 

    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศกัราช  2558 

    ขอไดโปรดยกมือครับ 31 เสียง 

    ๒. สมาชกิทานใด ไมเห็นควรอนมุัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง   

    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พุทธศักราช  2558 

    ขอไดโปรดยกมือครับ ไมมี นะครับ 

-สรุปที่ประชุมมีมติอนมุัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พทุธศกัราช  2558ตามที่รองสาคร  อําภิน

เสนอดวยมติเสียง 31 เสียง 

-ตอไปเปนในระเบียบวาระที่   6 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

    เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รายการ     

    ที่อนุมัติกันเงินไว) 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชญิ ทานรองสาคร อําภิน แถลงญัตติเชิญครับ 

นายสาคร  อําภิน  -  เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

รองนายก อบจ.ปทุมธานี  และสมาชกิผูทรงเกียรติทุกทาน 

     องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี มีความจําเปนตองเสนอ

    ญัตติ  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเพิ่มเติม

    ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (รายการที่อนุมัติใหกันเงินไว)

    หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง รายละเอียดดังนี้ 

    ขอความเดมิ 

    หมวด คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง)

    ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

     โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง

    ซอยที่ 8 ลางฝงตะวันตกหมูที่ 19 ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา 

    จังหวัดปทุมธานีขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 800 เมตร 

    หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,800ตารางเมตร ตามแบบ

    องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี เปนเงิน 3,920,000 บาท 

  ขอความใหม 

    หมวด คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง)

    ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

     โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแนวเขตติดตอ

    เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  หมูที่  19 ตําบลคําพรอย      

    อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดกวาง 6.00 เมตรยาว 540.00 เมตร 
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    หนา 0.15 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี

    เปนเงิน 3,920,000 บาท 

 เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีไดรับแจงจากเทศบาล

ตําบลลูกกา วาไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นกรณีเรงดวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โครงการ 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 5 เลียบคลองซอยที่ 8ลาง

หมูที่ 19 ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี พื้นที่

 ไมนอยกวา 8,864.50 ตารางเมตร ดังนั้นเพื่อมิใหเกิดความเสียหาย

 แกทางราชการและประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจึงจําเปนตองแกไข

 เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3ประจําป

 ประมาณ พ.ศ.2557 (รายการที่อนุมัติใหกันเงินไว) 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 

พ.ศ. 2543 

   ขอ 31 การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายการที่ไดเบิกตัดปหรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเมื่อ

ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได หรือขยายเวลาเบิกตัดป 

   องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จึงเสนอญัตติขออนุมัติแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 (รายการที่อนุมัติใหกันเงินไว) รายการดังกลาว

ขางตน เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีพิจารณาอนุมัติตอไป 

ประธานสภา อบจ.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ 

    ดังกลาว หรือไมเรียนเชิญครับ 

    -  ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครบั     

๑. สมาชกิทานใด เห็นควรอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง  

 งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช 2557 

 (รายการที่อนุมัตใิหกนัเงนิไว)ขอไดโปรดยกมือครับ 31 สียง 

    ๒. สมาชกิทานใด ไมเห็นควรอนมุัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  

    งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช 2557 

    (รายการที่อนุมัตใิหกนัเงนิไว)ขอไดโปรดยกมือครับ ไมมี นะครับ 

-สรุปที่ประชุมมีมติอนมุัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช2557(

รายการที่อนุมัติใหกนัเงนิไว) ตามทีร่องสาคร อําภินเสนอดวยมติเสียง 31 เสียง 
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 -ตอไปเปนในระเบียบวาระที่   7 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ือง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 

    งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชญิ ทานรองสาคร อําภิน แถลงญัตติเชิญครับ 

นายสาคร  อําภิน  -  เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

รองนายก อบจ.ปทุมธานี  และสมาชกิผูทรงเกียรติทุกทาน 

     องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ

    โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยสภา 

    องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จากแผนงานงบกลาง เงินสํารองจาย

    ไปตั้งจายเปนรายการใหมของกองชาง ในหมดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

    สิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) รายละเอียดดังนี้ 

1) โอนลด 

งบกลาง 

เงินสํารองจาย 

  เพื่อจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นและบรรเทาปญหา

ความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม เปนเงิน 250,526,000 บาท 

จึงขออนุมัติโอนลดไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการปรับปรุงอาคาร

แพขาวเปนเงิน 1,500,000 บาท 

2) โอนตั้งจายเปนรายการใหม 

กองชาง 

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง)  

ประเภท อาคารตางๆ 

 โครงการปรับปรุงอาคารแพขาว เปนเงิน 1,500,000 บาท เนื่องจาก

อาคารแพขาว มีสภาพชํารุดทรุดโทรม และเพื่อบูรณะอาคารแพขาวให

อยูในสภาพที่ดีขึ้น และอนุรักษความสงางามอันทรงคุณคาอยูคูกับ

จังหวัดปทุมธานีตลอดไป แตไมไดตั้งงบประมาณไวเพื่อการดังกลาว จึง

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

     เพื่อดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

    งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม

    ถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 

     ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมดคาครุภัณฑ 

    ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน

    ไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
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     องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จึงเสนอญัตติ ขออนุมัติ

    โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการ

    ดังกลาวขางตน เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี พิจารณา

    อนุมัติตอไป 

ประธานสภา อบจ.  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ  

         ดังกลาว หรือไมเรียนเชญิครับ 

              -  ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครบั    

   ๑. สมาชกิทานใด เหน็ควรอนมุัติใหโอนเงนิงบประมาณรายจายประจําป

   งบประมาณ พุทธศักราช 2558ขอไดโปรดยกมือครับ 31 สียง 

   ๒. สมาชกิทานใดไมเห็นควรอนุมัติใหโอนเงนิงบประมาณรายจาย    

          ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช 2558ขอไดโปรดยกมือครับไมมี นะครับ 

- สรุปทีป่ระชมุมมีติอนมุัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตามที่รองสาคร อําภิน เสนอดวยมติเสียง31 เสียง 

     -  ตอไปเปนในระเบยีบวาระที ่8 

ระเบียบวาระที่ 8  เร่ือง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 

    งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชญิ ทานรองสาคร อําภิน แถลงญัตติเชิญครับ 

นายสาคร  อําภิน -  เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

รองนายก อบจ.ปทุมธานี  และสมาชกิผูทรงเกียรติทุกทาน 

     องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ

    โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย

    สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จากแผนงานงบกลาง เงินสํารองจาย 

    ไปตั้งจายเปนรายการใหมของกองชาง ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

    สิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) รายละเอียดดังนี้ 

    1)โอนลด 

งบกลาง 

เงินสํารองจาย 

  เพื่อจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นและบรรเทาปญหา

ความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม เปนเงิน 250,526,000 บาท 

จึงขออนุมัติโอนลดไปตั้งจายเปนรายการใหม โครงการปรับปรุงอาคาร

สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี (หลังเกา)เปนเงิน 

3,500,000 บาท 
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2)โอนตั้งจายเปนรายการใหม 

กองชาง 

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง)  

ประเภท อาคารตางๆ 

 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด

ปทุมธานี (หลังเกา)  เปนเงิน 3,500,000 บาท  

  เนื่องจากอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

(หลังเกา) มีสภาพชํารุดทรุดโทรมตามอายุการใชงาน และยังไมเคย 

มีการปรับปรุงซอมแซมจึงจําเปนตองไดรับการปรับปรุงซอมแซมอาคาร

สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี (หลังเกา) เพื่อใหมีสภาพ

ใชงานไดตามปกติเหมาะสมกับประโยชนใชสอยและไมเกิดอันตรายใน

การใชงาน แตไมไดตั้งงบประมาณไวเพื่อการดังกลาว จึงขอเสนอญัตติ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558   

     เพื่อดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

    งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม

    ถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 

     ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 

    ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน

    ไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

     องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จึงเสนอญัตติ ขออนุมัติ

    โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการ

    ดังกลาวขางตน เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี พิจารณา

    อนุมัติตอไป 

ประธานสภา อบจ.  -  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ  

         ดังกลาว หรือไมเรียนเชญิครับ 

              -  ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครบั    

   ๑. สมาชกิทานใดเห็นควรอนมุัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย    

 ประจําปงบประมาณ พุทธศกัราช2558ขอไดโปรดยกมือครับ 31 เสียง 

   ๒. สมาชกิทานใดไมเห็นควรอนุมัติใหโอนเงนิงบประมาณรายจาย    

 ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช  2558ขอไดโปรดยกมือครับ ไมมี นะครับ 

- สรุปทีป่ระชมุมมีติอนมุัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พุทธศักราช  2558  ตามที่รองสาคร  อําภิน เสนอ 

ดวยมติเสียง 31 เสียง  

-  ตอไปเปนในระเบยีบวาระที ่  9 
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ระเบียบวาระที่ 9  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชิญ ทานรองสาคร อําภิน แถลงญัตติเชิญครับ 

นายสาคร  อําภิน  - เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

รองนายก อบจ.ปทุมธานี  และสมาชกิผูทรงเกียรติทุกทาน 

     องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี มีความจําเปนตองขอ

    อนุมัติแกไขเปลี ่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป

    งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

    งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุนเพื่อใหการดําเนินงานถูกตอง 

    ตามขอเท็จจริง จํานวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

   ขอความเดมิ 

   หมวด คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) 

   ประเภท คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิ่งกอสราง 

    โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทคอนกรีต สายบานคูบางหลวง-

    ไมตรา(อบจ.ปท.2002) อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ขนาด

    ผวิจราจรกวาง 7.00 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือ

    พื้นที่ไมนอยกวา 17,850 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวน

    จังหวัดปทุมธานี เปนเงิน7,000,000 บาท 

   ขอความใหม 

   หมวด คาครุภัณฑ ที่ดนิและสิง่กอสราง (คาที่ดินและสิ่งกอสราง) 

   ประเภท คาบํารุงรักษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิ่งกอสราง 

    โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลทคอนกรีต สายบานคูบางหลวง-

    ไมตรา(อบจ.ปท.2002) อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิว

    จราจรกวาง 7.00 เมตร ยาว 2,167 เมตร หนา 0.06 เมตร หรือ

    พื้นที่ไมนอยกวา 15,169 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวน

    จังหวัดปทุมธานี เปนเงิน7,000,000 บาท 

    เนื่องจากโครงการดังกลาว ไดเกิดขอผิดพลาดจากภาคสนาม

    ทําใหขอเท็จจริงคาดเคลื่อนจากความเปนจริง จึงจําเปนตองแกไข

    เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. 2558 ใหถูกตองตามความเปนจริง 

    เพื่อดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

    งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม 

    (ฉบับที่ 2 และ3)พ.ศ.2543 
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ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ในหมวด คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะปริมาณ 

คุณภาพเปลี ่ยนหรือเปลี ่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจ

อนุมัติของสภาทองถิ่น 

    องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จึงเสนอญัตติขออนุมัติ

    แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

    พ.ศ.2558 รายการดังกลาวขางตน เพื่อใหสภาองคการบริหารสวน

    จังหวัดปทุมธานีพิจารณาอนุมัติตอไป 

ประธานสภา อบจ.  -มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ 

 ดังกลาว หรือไมเรียนเชิญครับ 

     -ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครบั    

๑. สมาชกิทานใดเห็นควรอนมุัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคาํช้ีแจง  

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช2558ขอไดโปรด 

ยกมือครับ 31 เสียง 

๒. สมาชกิทานใดไมเห็นควรอนุมัติใหแกไขเปลีย่นแปลงคําช้ีแจง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช2558ขอไดโปรด 

ยกมือครับ ไมมี นะครับ 

-สรุปที่ประชมุมมีตอินุมตัใิหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พุทธศักราช 2558ตามทีร่องสาคร อําภินเสนอดวย

มติเสียง 31 เสียง 

-ตอไปเปนในระเบียบวาระที่   10 

ระเบียบวาระที่ 10  เร่ือง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 

    งบประมาณ พ.ศ. 2558 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชญิ ทานรองสาคร อําภิน แถลงญัตติเชิญครับ 

นายสาคร  อําภิน  -  เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

รองนายก อบจ.ปทุมธานี  และสมาชกิผูทรงเกียรติทุกทาน 

    องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ

    โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยสภา

    องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จากแผนงานงบกลาง เงินสํารองจาย

    ไปตั้งจายเปนรายการจายใหมของกองชางในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

    สิ่งกอสราง(คาครุภัณฑ) รายละเอียดดังนี้ 
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1)โอนลด 

   งบกลาง 

   เงินสํารองจาย 

    เพื่อจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นและบรรเทาปญหา

   ความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม เปนเงิน 250,526,000 บาท

   จึงขออนุมัติโอนลด เปนเงิน 45,000 บาท 

   2)โอนตั้งจายเปนรายการใหม 

   กองชาง 

   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ) 

   ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA ขนาด

ไมนอยกวา2,500 ANSI Lumensและจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 

ขนาดเสนทะแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 

เปนเงิน45,000 บาท 

    เนื่องจากเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ SVGA และ

   จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟาของหองประชุมสภาองคการบริหารสวน

   จังหวัดปทุมธานี ไดมีสภาพชํารุดเสื่อมคุณภาพไมสามารถใชงานได

   ตามปกติแตไมไดตั้งงบประมาณไวเพื่อการดังกลาว จึงขอเสนอญัตติ 

   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

    เพื่อดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

    งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติมถึง

    (ฉบับที่ 2 และ3)พ.ศ.2543 

    ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 

    ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน

    ไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

    องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จึงเสนอญัตติ ขออนุมัติ

    โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการ

    ดังกลาวขางตน เพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี

    พิจารณาอนุมัติตอไป 

ประธานสภา อบจ.  -มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ 

         ดังกลาว หรือไมเรียนเชญิครับ 

     -ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครบั    
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   ๑. สมาชกิทานใดเห็นควรอนมุัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย    

          ประจําปงบประมาณพุทธศกัราช 2558 

ขอไดโปรดยกมือครบั 31 เสยีง 

   ๒. สมาชกิทานใดไมเห็นควรอนุมัติใหโอนเงนิงบประมาณรายจาย    

          ประจําปงบประมาณ  พุทธศกัราช  2558 

ขอไดโปรดยกมือครบั ไมมี นะครบั 

-สรุปที่ประชมุมมีตอินุมตัใิหโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณพุทธศกัราช  2558 

ตามทีร่องสาคร อําภนิ เสนอดวยมติเสียง 31 เสยีง 

 -ตอไปเปนในระเบียบวาระที่   11 

ระเบียบวาระที่ 11  เร่ือง ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวน

    จังหวัดปทมุธาน ี

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชญิ ทานรองสมนึก สอนเนย แถลงญตัติเชิญครับ 

นายสมนึก  สอนเนย  -  เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

รองนายก อบจ.ปทุมธานี  และสมาชกิผูทรงเกียรติทุกทาน 

     ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี มีความจําเปนตองขอ

    อนุมัติ จายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินคาซื้อเอกสารตามโครงการจัดซื้อ

    รถบรรทุกน้ําดับเพลิงชนิด 10 ลอ ขนาดความจุไมนอยกวา 12,000ลิตร

    พรอมอุปกรณเครื่องยนตดีเซลขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 240 แรงมา 

    จํานวน 8 คัน เปนจํานวนเงิน10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)ใหแก

    หางหุนสวนจํากัดแสนทรัพย เอ็นจิเนียร เนื่องจากองคการบริหารสวน

    จังหวัดปทุมธานี ไดประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการ

    ดังกลาว และตองคืนเงินคาซื้อเอกสารใหกับหางหุนสวนจํากัดแสน

    ทรัพย เอ็นจิเนียร เพราะไมสามารถดําเนินการตามโครงการได 

     ระเบียบการทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 

    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององคกร

    ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 [แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) 

พ.ศ.2548]หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจําหนายหนี้สูญ 

ขอ 96กําหนดไววา “วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ใหปฏิบัติดังนี้(2) 

ขอเงินคืนภายหลังจากปงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแลวเห็น

วาถูกตอง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจายขาดเงินสะสมไดโดยตอง

ไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น” 
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     องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ

    จายขาดเงินสะสมเพื่อคืนเงินคาซื้อเอกสารตามโครงการจัดซื้อ

    รถบรรทุกน้ําดับเพลิงชนิด 10 ลอ ขนาดความจุไมนอยกวา 12,000ลิตร 

    พรอมอุปกรณเครื่องยนตดีเซลขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 240แรงมา

    จํานวน 8 คัน เปนจํานวนเงิน 10,000บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)ใหแก

    หางหุนสวนจํากัดแสนทรัพย เอ็นจิเนียรเพื่อใหสภาองคการบริหารสวน

    จังหวัดปทุมธานีพิจารณาอนุมัติตอไป 

ประธานสภา อบจ.  -มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ  

 ดังกลาว หรือไมเรียนเชิญครับ 

     -ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครบั    

    1.สมาชิกทานใดเห็นควรอนุมตัิใหจายขาดเงนิสะสมของ         

    องคการบริหารสวนจงัหวัดปทุมธาน ี

    ขอไดโปรดยกมือครบั 31 เสยีง 

  ๒. สมาชกิทานใดไมเห็นควรอนุมัติใหจายขาดเงนิสะสมของ   

องคการบริหารสวนจงัหวัดปทุมธาน ี

ขอไดโปรดยกมือครบั ไมมี นะครบั 

-สรุปที่ประชมุมมีตอินุมตัใิหจายขาดเงนิสะสมของ   

องคการบริหารสวนจงัหวัดปทุมธาน ี

ตามทีร่องสมนกึ  สอนเนย เสนอดวยมติเสียง 31 เสียง 

-ตอไปเปนในระเบียบวาระที่   12 

ระเบียบวาระที่ 12   เร่ือง  การประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560)

    เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธาน ี

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชญิ ทานรองสมนึก สอนเนย แถลงเชิญครบั 

นายสมนึก  สอนเนย  -เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

รองนายก อบจ.ปทุมธานี  และสมาชกิผูทรงเกียรติทุกทาน 

     ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ไดประกาศใช

    แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2560)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ของ

    องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

    วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548

    ขอ 24 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 

     จึงขอแจงตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี เพื่อทราบ

    โดยทั่วกัน 
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ประธานสภา อบจ.  -  ครับการรายงานผลการประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พุทธศักราช

    2558- พุทธศักราช 2560)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ขององคการบริหารสวน

    จังหวัดปทุมธานี ครั้งนี้ ตามขอ 24 ของระเบียบ  กระทรวงมหาดไทยวา

    ดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 

    เปนการรายงานเพื่อทราบนะครับ 

-มีสมาชกิทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ

 รายงานดงักลาวหรือไม  ขอเชิญครับ ไมมี นะครับ 

    -  ถือวาที่ประชุมไดรับทราบการประกาศใชแผนพัฒนาสามป  

    (พุทธศักราช2558 –พุทธศักราช2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 

    ขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีแลวนะครับ           

-ตอไปเปนระเบยีบวาระที่ 13 

ระเบียบวาระที่ 13  เรื่อง  ญัตติ ขอความเห็นชอบโอนสะพานไมขามคลองซอย ที่ 1 ฝงใต

    เชื่อมระหวาง หมูที่ 1 , หมูที่  3 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี 

    จังหวัดปทมุธานใีหเทศบาลนครรังสติ 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชญิ ทานรองศกลวรรณ  วงษแจง แถลงญัตติเชญิครับ 

นางสาวศกลวรรณ วงษแจง -  เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

รองนายก อบจ.ปทุมธานี  และสมาชกิผูทรงเกียรติทุกทาน 

     ดวยเทศบาลนครรังสิต มีความประสงคขอความอนุเคราะห

    ปรับปรุงซอมแซมและขอรับโอนสะพานไมขามคลองซอยที่ 1 ฝงใตเชื่อม

    ระหวางหมูที่1,หมูที่ 3 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

    ซึ่งเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี รายละเอียด    

    ตามหนังสือสํานักงานเทศบาลนครรังสิต ที่  ปท53603/5567             

    ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2557 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการ

    บริหารราชการสวนทองถิ่นพุทธศักราช2535 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่7) 

    พุทธศักราช2545 (ฉบับที่9)พุทธศักราช2553 ขอ 155 กําหนดวา 

    “การใหบุคคลใด ใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภท

    ที่ดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นตองไดรับ 

ความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น” 

     จึงขอเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณา

    ใหความเห็นชอบ ใหเทศบาลนครรังสิต ไดรับสิทธิรับโอนสะพานไม

    ขามคลองซอย ที่ 1 ฝงใตเชื่อมระหวางหมูที่1, หมูที่3ตําบลประชาธิปตย

    อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามระเบยีบ ฯ ดังกลาว ตอไป 
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ประธานสภา อบจ.  -มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ  

 ดังกลาว หรือไมเรียนเชิญครับ 

     -ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครบั    

   ๑. สมาชกิทานใดเห็นชอบใหโอนสะพานไมขามคลองซอย ที่ 1  

   ฝงใตเชื่อมระหวาง หมูที่ 1 ,หมูที่ 3 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี  

 จังหวัดปทุมธานี ใหเทศบาลนครรังสิต ขอไดโปรดยกมือครับ 29 เสียง 

   ๒. สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบใหโอนสะพานไมขามคลองซอย ที่ 1  

   ฝงใตเชื่อมระหวาง หมูที่ 1 ,หมูที่ 3 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี  

 จังหวัดปทุมธานี ใหเทศบาลนครรังสิต ขอไดโปรดยกมือครับ ไมมี นะครับ 

   -สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหโอนสะพานไมขามคลองซอย ที่ 1 

 ฝงใตเชื่อมระหวาง หมูที ่1 ,หมูที่ 3 ตําบลประชาธปิตยอําเภอธัญบุรี  

   จังหวัดปทุมธานี ใหเทศบาลนครรังสิต 

   ตามที่ทานรองศกลวรรณ  วงษแจง เสนอดวยมติเสยีง 29เสียง 

     -ตอไปเปนในระเบียบวาระที่   14 

ระเบียบวาระที่ 14  เร่ือง ญัตติ ขอความเห็นชอบโอนอาคารหองสมุดสําหรับบริการ

    ประชาชนใหองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชญิ ทานรองศกลวรรณ  วงษแจง แถลงญัตติเชญิครับ 

นางสาวศกลวรรณ วงษแจง -  เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

รองนายก อบจ.ปทุมธานี  และสมาชกิผูทรงเกียรติทุกทาน 

     ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง มีความประสงคขอรบัมอบ

    อาคารหองสมุดสําหรับบริการประชาชน ซึ่งเปนอาคาร คสล.ช้ันเดียว 

    ขนาดกวาง 14.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร จํานวน 1หลัง ใหเปนทรัพยสิน

    ขององคการบริหารสวนตําบลบานฉาง เพื่อดูแลรักษาซอมแซม ปรับปรุง

    และบํารุงรักษารายละเอียดตามหนังสือองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 

    ที่ปท71002/508 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย

    การบริหารราชการสวนทองถิ่น พุทธศักราช2535 และแกไขเพิ่มเติม

    (ฉบับที่7) พุทธศักราช2545 (ฉบับที่9)พุทธศักราช 2553 ขอ155 

    กําหนดวา “การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเกีย่วกบัพสัดุ

    ประเภทที่ดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 

    ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนัน้” 

     จึงขอเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

    เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 
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    ไดรับสิทธิรับโอนในอาคารหองสมุดสําหรับบริการประชาชน  

    ซึ่งเปนอาคาร คสล.ชัน้เดียว ขนาดกวาง 14.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร 

    จํานวน 1หลัง ตามระเบียบฯดังกลาวตอไป 

ประธานสภา อบจ.  -มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ  

         ดังกลาว หรือไมเรียนเชญิครับ 

              -ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ    

๑. สมาชกิทานใดเห็นชอบใหโอนอาคารหองสมุดสําหรบับริการ 

ประชาชนใหองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 

ขอไดโปรดยกมือครบั31เสียง 

๒. สมาชกิทานใดไมเห็นชอบใหโอนอาคารหองสมุดสําหรับบรกิาร 

ประชาชนใหองคการบริหารสวนตําบลบานฉาง 

ขอไดโปรดยกมือครบั ไมมี นะครบั 

-สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหโอนอาคารหองสมุดสําหรับบรกิาร

ประชาชนใหองคการบริหารสวนตําบลบานฉางตามที่รองศกลวรรณวงษแจง 

เสนอดวยมติเสียง31เสียง 

     -ตอไปเปนในระเบียบวาระที่   15 

ระเบียบวาระที่ 15  เรื่อง  ญัตติ ขอความเห็นชอบโอนอาคารหองสมุดบริการนักเรียนประชาชน

    ใหโรงเรียนวันครู 2502  

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชญิ ทานรองศกลวรรณ  วงษแจง แถลงญัตติเชญิครับ 

นางสาวศกลวรรณ วงษแจง  -  เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

รองนายก อบจ.ปทุมธานี  และสมาชกิผูทรงเกียรติทุกทาน 

     ดวยโรงเรียนวันครู 2502 มีความประสงคขอรับโอนอาคาร

    หองสมุดบริการนักเรียนประชาชนที่โรงเรียนวันครู 2502 ไดรับการ

    จัดสรรงบประมาณจากองคการบริหารสวนจั งหวัดปทุมธานี            

    เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546 รายระเอียดตามหนังสือโรงเรียนวันครู 

    2502 ที่ ศธ04086.106/72 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2558  

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย

    การบริหารราชการสวนทองถิ่นพ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่7) 

    พ.ศ. 2545 (ฉบับที่9) พ.ศ. 2553 ขอ 155 กําหนดวา “การให

    บุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดิน

    หรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตองไดรับ

    ความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น” 
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     จ ึงขอเสนอต อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

    เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใหโรงเรียนวันครู 2502 ไดรับสิทธิ

    รับโอนในอาคารหองสมุดบริการนักเรียนประชาชน โรงเรียนวันครู 

2502 ตามระเบียบฯดังกลาวตอไป 

ประธานสภา อบจ.  -มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ 

         ดังกลาว หรือไมเรียนเชญิครับ 

     -ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครบั    

    ๑. สมาชกิทานใด เห็นชอบใหโอนอาคารหองสมุดบริการนักเรียน    

    ประชาชนใหโรงเรียนวนัครู 2502  

    ขอไดโปรดยกมือครับ 31 เสียง 

    ๒. สมาชกิทานใด ไมเห็นชอบใหโอนอาคารหองสมดุบริการนักเรียน    

    ประชาชนใหโรงเรียนวนัครู 2502 

    ขอไดโปรดยกมือครับ ไมมี นะครับ 

-สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหโอนอาคารหองสมุดบรกิารนกัเรียน

ประชาชนใหโรงเรียนวนัครู 2502 

ตามที่รองศกวรรณ วงษแจง  เสนอดวยมติเสียง 31 เสยีง 

     -ตอไปเปนในระเบียบวาระที่   16 

ระเบียบวาระที่  16  เร่ือง  อื่น ๆ  

ประธานสภา อบจ.  -  ตอไปนี้เปนวาระอื่นๆนะครับ มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอความ

  คิดเห็นหรืออภิปรายในเรื่องอื่นใดหรือไม เรียนเชิญครับ ไมมีนะครับ 

  ไมมีขอเรียนเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

ทานนายกชาญฯเรียนเชิญครับ 

นายชาญ พวงเพ็ชร  -  ทานประธานสภาทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ วาระอื่นๆ ไมมีอะไร 

นายก อบจ. ปทุมธานี  นอกจากทวงเรื่องเกาๆ ใครมีเรือ ใครมีระหัด ใครมีวัฒนธรรม มีลอบ   

    มีสุม ชวยเอามาใหที่งานดวยครับ เพราะวาเวลานั้นลวงเลยมาเยอะแลว

    อีกไมกี่วันก็จะถึงงาน200 ปของเราแลวนะครับ ก็อยากจะบอกพวกเรา

    ทั้ง 36 เขต เจออะไรที่มันนาจะเอามาไวเปนวัตถุโบราณ มาชวยกัน  

    ขอยืม ถาจะเอารถไปขน เราก็จะหารถหาแรงงานชวยกันนะครับ         

    ก็อยากใหพวกเราไดขอบคุณทานอดีตประธานสภานะครับไดเอา 

    เรือลํานั้นมานาจะ 100 ป 200 ป เอามาใหนะครับในสวนที่ทุกเขตเห็นวา

    อะไรที่มันเปนประโยชน การที่จะเอามาอนุรักษวัฒนธรรมแลวก็สืบสาน

    ประเพณีในงาน 200 ป เอ็กซโปรโอท็อบของเราก็อยากจะใหเอามา

    รวมกันไวเราจะไดจัดงานถูก ขณะนี้เราไดเคลียรพื้นที่ไป 50,60 เปอรเซ็น 
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    แลวนะครับและก็คิดวาอะไรที่เปนประโยชนตอพี่นองที่จะมาเที่ยวงาน 

    มาซื้อสินคาราคาถูกก็อยากใหพวกเราสอดสองมองไปในพื้นที่ระหัดมีไหม

    คันไถนามีไหม คราด กระบุง กระบาย เรือจาง เรือแจว เครื่องคอริเออร

    เครื่องสมัยเกาๆ  เอามาตั้งโชวใหนักเรียนมาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ

    ประวัติศาสตรเกาๆ ผมเชื่อวา ถาเราสอดสองไปในพื้นที่ยังมีเยอะมากนะครับ

    โดยเฉพาะอุปกรณทําการเกษตรในเรื่องประมง ในเรื่องของการตกแตง

    ภูมิทัศนก็อยากจะฝากพวกเราวาใครวางใหมาชวยกันบางนะครับ

    มาชวยกัน อยางนอยนั่งเปนกําลังใจใหขาราชการไดชวยกันทํางาน

    และพวกเราก็ชวยกันออกหัวคิดวาจะทําอะไรใหมันโดดเดน ทํายังไง

    เปนสิ่งที่จูงใจใหกับพี่นองทั ่วทุกสารทิศมาเที่ยวงานของเรานะครับ

    ขณะนี้เราไดทําไป 50,60เปอรเซ็น แลว อยางที่บอกนะครับ ใหพวกเรา

    ถามีเวลาก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป มาชวยกันดูชวยกันคิดนะครับ

    ก็อยากจะถามพวกเราเรื่องนี้นะครับ วันนี้เราก็ไดเรือจากพี่พินิจแลว 

    พวกผูใหญบานใกลๆ กํานันใกลๆ ก็ขนพวกอุปกรณการเกษตรมาใหเรา

    เชนสีฝด ระหัด รถไถนา เครื่องเกาๆ นะครับก็เอามา เพราะฉะนั้น

    สวนที่รังสิตบอกมีตรงโนนตรงนี้ก็ชวยกันขนมานะครับเราจะไดวางงานถูก

    เพราะเวลาเหลืออีก 15 วันเทานั้นเองนะครับ เวลาจะหมดแลวเราก็

    ทํางานกันไมหยุดสวนทาน ส.จ. สวงวันนี้ใกลเคียงไหมครับ อีกสองวัน

    มันยังอยู อีกตั ้งหลายแผงนะเดี ๋ยวไมทันเรงใหหนอย เราอยากดู

    แผงแรกวาเปนอยางไรถาหนาตามันดีทําตอ ถาหนาตาไมดีเราก็

    จะมูบลงไปเลยนะครับใหเปนสะพานมอญไป เอาหงสเอาอะไรมาใส 

    ทาน ส.จ.แผน 12 ตัวไมพอขอเปน 24 ไดไหมขอหงสสัก 24 ตัว

    เราก็ไดอุปกรณเกาๆไวแลวครับที่เก็บมาจากของที่เหลือๆใชแลว 

จะใชโครงสรางเปน พวกแฝก พวกจาก พวกไมไผ พวกไมยูคาริส ไมสน

เอามาประกอบการทําสะพานตอนแรกเราก็ทําเปนสะพานนวลฉวีถามัน

ทนไมไหวก็เปนสะพานมอญแลวกันเพราะวาลมมันแรงมากนะครับคิด

ทุกอยาง จะทําทุกอยางนะก็ลมมันแรง ไมรูจะตานไหวหรือเปลานะครับในน้ํา

ลมแรงถาใครวางก็อยากใหมาชวยกันนะครับ ส.จ. ไพศาล งานไมมีเลยอยู

บานไมเคยทําไรเลย แลวไมมาละ ส.จ. ศุภโชคจะมาเดินตอกๆ ตามชั้น

โนนชั้นนี้ ไปเดินทําไม เคาทํางานกันอยูขางนอก สมบัติเหมือนกัน สมบัติ

บางบอ เดินตามหางบประมาณ แตงานไมไปทําหรอกเมื่อไรจะออก หรือ

วาไงมานพ 28มีตลอดเวลานะ มาชวยได รังสิตมาทุกวัน แตไมไดทํา 

อ ะ ไ ร เ ล ย  เ ส น อ โ น น  เ ส น อ นี่  แ ต ยั ง ไ ม เ ห็ น อ ะ ไ ร สั กอย าง  

เมืองธัญบุรีมีอะไรเราก็ขนมา ลําลูกกามีอะไรที่มันเปนสิ่งอนุรักษนะครับ 
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นองพี่ ชวยๆกันนะครับ ลําลูกกาอะไรเอย ประวัติศาสตรขนมาผมเห็น

เมื่อกอนลําลูกกา อะไรนะ ที่ลอยกระทงที่มีนกมีกามีไหมียังอยูไหมเอามา

ตั้งนะครับ คลองหลวงก็อะไรที่เปนประวัติศาสตรหนองเสืออยางเรามาตั้ง

ในโซนที่จะจัดไว เปนการทองเทียว มาเติมใหมองดูดีแลวเอาก็เอาไฟ

ประดับประดา ก็มีบางคนบอก สมัย 200 ป มันมีที่ไหนไฟหยดน้ํา LED 

มันมีที่ไหนละก็ตองใชขี้ ใตสิ ใชมะ ตะเกียงกระปอง ขี้ ใต ตะเกียง 

เจาพายุโนน ผอ.กองชางตะเกียงเจาพายุใครมีบางตามบานไปถามแลวดวง

แพงแลวนะพันกวา สองพันหาใครมีไหมมีก็ตองเอาออกมาเลย เราจะไดวามี

แลวๆในบานใครมีตะเกียงรั้วตะเกียงกระปองมีตะเกียงลาน ไมมีก็ลักเอามา

ตามวัดก็ได ชวยกันเก็บมานะครับเอามาโชวเหมือนกับของในบานเราก็

แขวนไวดวงเดียวหรืออยางเดียวมันจะไมเกิดอะไรเลย แตถาเราเอาโชวก็

เขียนชื่อไว อันนี้ของพี่ลัดดานะของสมบัติ วงษกวน สมบัติ บางบอ อันนี้

ของพี่พินิจ สายเทพอะไรที่มทีางโนน นะครับ ก็อยากใหเอามา อยาง สจ. เล็ก

ในหมูบานไวทเฮาส เปนหมูบานเกามีอะไรชลิตก็วัดคุณหญิงสมจีนมีอะไรก็

ลักมากอนใชไหมชวยกันหยิบมาคนละชิน้ 2ช้ิน นะครับ วัดเสด็จมีของ

เกาๆ เยอะนะอาจารยมูลอะ ขวานเลมที่ถูกฟนยังอยูไหม แลวก็มาเขียนไว 

อาจารยมูลถูกขวานฟนเลมนี้ นะครับ มันก็จะทําใหดีนะครับ อยางพี่แกว

เราก็เอาคันเบ็ดมาขโมยลักตกปลาวัดหงษ จําลองไวชวยคิดอยากใหคิด

เยอะๆ เสร็จแลวงานจะออกมาดีคนมาดูก็อยากจะเห็นอยากจะศึกษา

ประวัติศาสตรในเรื่องของยอนยุคไป เราก็เกิดไมทันหลอก 57 ป 56 ป เอง

จะไปรูไดยังไง 200 ป เคาเกิดมาเปนยังไงบาง ผมก็พยายามคิดไปเรื่อย เอา

ตนไมมาใสใชเปลาก็ไมรู บางคนก็โทรศัพทมาถามวา ทําไมตองเอาตนไม

ประเทศฝรั่งมาปลูก อาวเขาถามเราก็ไมรูเหมือนกัน ทําไมถึงพูดอยางนั้น

ละ เห็นตนแดงเหมือนหัวฝรั่งหรือเปลา เคาบอกทําไมไมเอาตนเขียวๆ มา

ปลูกละ เอาตนแดงมาปลูกเปนหัวฝรั่งหมดเลย เราก็ไดมาจากคนอื่นเคา

ใหเราไมไดไปซื้อมานะครับ เคาเลิกจะปลูกบานใหมเราก็ไปขอเขามาปลูกมัน

ก็ตายจนกวามันจะฟนก็คงใชเวลา ตนไหนไมตายก็มีไมพูด แตไปพูดตนที่

มันตายอยางสะแก มันไมเกิดอยูแลวมันตาย ตนหวาอยางนี้ แตเวลาตน

ทองโหลงเขียวไมพูด ตนหวาเขียวไมพูด บางคนก็แปลกนะ แตไมเปนไรใคร

วาไงเรื่องของเขา แตเราก็จําลองมาเดี๋ยวเราเอาไฟ ไปติดเขามันก็ดูดี ทํา

ใหมันรก บานเราก็จําลองมาเยอะละเดี๋ยวถาเกิดใครไดกินขาวก็ไปดูได 

หรือเอาขาวไปเลี้ยงดวยดีกวามั้ง กินที่นี้ผมวาไมดี เดี๋ยวไมมีใครไปอีกใชไหม 

สจ.ออย เห็นไลนทุกวันเลยนะ ทุงทานตะวันสวยมากนะคับตองขอชื่นชม 
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และก็หลังจากที่ทางนี้หมดก็ตองไปเที่ยวที่อําเภอธัญบุรี ตอนนี้กําลัง

ออกดอกแลว ดอกใหญๆทั้งนั้นเลยนะคับ ก็เริ่มจะสวยแลว นายกกฤษฎาก็

ลุยนาดู แตสูภรรยาไมได ตอนนี้ผมวา ถาลงแขงกันเนี้ยวันนี้ผมวา 

กฤษฎาแพแน เพราะภรรยาเดินตลอดเวลา ทําการบานดีมาก นะครับ 

สวนอื่นก็ฝากเรื่องนี้ใครมีอะไรชวยตามหาหนอย ถาจะใหเอารถไปขนก็

เราก็รีบไปขนนะครับเพราะเนื่องจากจะตองมารวมไวที่นี้แลวก็เดี๋ยวจะให

สวนราชการไปตกแตง แลวก็พวกเราชวยกันนะครับ หลังจากนี้เราก็

อาจจะตองดูวา จังหวัดเขาเดินไปถึงไหนกันแลว ก็ยังไมเห็นทําอะไรยัง

เงียบๆ กันอยูนะครับถามหนวยงานนูนก็บอกไมรู หนวยงานนี้ก็ไมรู มันจะ

รูแค อบจ. หรือยังไงไมรู นะครับ แตเราตองบอกไวเลยวาผมเองไมไดคิด

แคทํางานตรงนี้ อยางเดียวนะคร ับ คิดไปถึงงานยันปหนา งาน 5 

ธันวา งานวันเด็กโครงสรางทุกอยางนั้นเราจะอนุรักษไวตรงนั้น ถา

เจาของไมไล นะครับ  ถาเจาของไล เราก็จะได ขยั บ เขยื้ อนกั น ใหม 

ตอนนี้เราก็ลงแรงไปเยอะแลวนะครับ สรุปแลวคงไมมีอะไร  ก็ฝากเรื่องนี้ 

เรื่องของในบานเกาๆกับในพื้นที่นะครับ ใครมีอะไรก็ใหชวยกันคิด แลวก็ขอ

ยืมมากอนนะครับไมใชซ้ือแลวก็ สจ. สวง เรงใหหนอย เรงกลางวัน กลางคืน

เลยครับใหชางมาดูแผงแรก โอโหเสี่ยสวงบริษัทเบอเริ่มจะไดรูเพราะไมงั้นก็

วางงานไมถูกไมเห็นอันแรกวาจะไปไดไหม ถาไปไมไดเราไดรวมเหล็กไป

ขายครับเมื่อวานคิดแตละอยางเหนื่อยมากเลยนะครับ ทีละอยาง ละอยางมัน 

การแตงกายก็คงจะใชแบบนุงจูงกระเบนใสเสื้อแบบชาวบานใส เราอยาไปซื้อ

เสื้อแบบโนนนี้ เอาเสื้อในบานมีอะไรกับไอจูงกระเบนเดี๋ยวจะตางคนตางหา

หรือยังไงคอยวาอีกที ไอที่ซื้อมาผมวามันเปนลักษณะเดียวกันหมดเลย เรา

ลองปนกันเองถาเปนจูงกระเบนหลุดบางดีบางไมดีบาง เขาเรียกวา

ธรรมชาติ เพราะพวกเราซื้อกางเกงสําเร็จมามันเปนแบบเดียวกันหมดเลย 

มันจะไมรูเลยหลุดบางไมหลุดบาง ถาพวกเราเลนผมวาดี แตผูหญิงตองใช

สําเร็จ ประเดี๋ยวไปหางฟาดไปฟาดมา มันจะไมเหมาะสม ผูชายอยากใหหา

จูงกระเบนสักคนละตัว เฉพาะสจ. กับผูบริหารผมอยากใหซื้อจูงกระเบน

เวลาเรานุงมันจะไดรูตัววาหลุดไมหลุด ลําบากไมลําบากนะครับ แลวก็

ฝากนะครับวาระอ่ืนๆ มีวาระเดียวเทานั้นแหละ ในพื้นที่โดยเฉพาะอยาก

ได เรือจาง เรือแจว เรือแจวมีไหมเอามาใหหนึ่งลํา เอามาใหเลยหรือให

เราไปขน ใครมีก็ประสานมานะครับเชนสีฝด ระหัดไถ คราด เครื่องสูบ

น้ํ า ส มั ย ก อ น  คุ ด เ ต อ ร  เ ค รื่ อ ง ป น ไ ฟ ฟ ก กั น ซิ้ น 

คอนเลอรแรงครึ่ง 
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เรือเกาๆ เรืออีโปรง เรืออีเปด เรือจาง เดี๋ยวเราก็จะหาสาวๆลงไปนั่ง

พาย ไมจําเปนจะตองเปนเรือที่ลอยน้ําได นะครับเรือพวกนี้เราเอามาให

เคาคนหาประวัตติศาสตรเราไมจําเปนจะตองลอยน้ําทุกลํา อันไหนลงได

เราเอาลง อันไหนลงไมไดเราจะตั้งไวบนแหง เพื่อใหเด็กเรียนรู ผมไปเจอ

ที่วัดนูนนะเยอะมากเลย แตไมกลาไปเอาที่อางทองวัดอะไรนะทีมีเปรต

สวรรค นรก วัดมวงเยอะมากเลย แตถาเปนวัดเจดียหอยเราไปเอาได 

วัดมวงหนักยิ่งกวาเจดียหอย ของเกาๆ เยอะมากเลยครับ พอยกวัดมวง

มาไดนะ มีเปรต มีสวรรค มีนรก โอคนเต็มเลย นะเขาสะสมไวนานมาก

เลยเรื่องแบบของที่เราไมเคยเห็น วัดเจดียหอยก็มีแตมันไมครบ นะครับ

ฝากเรื่องนี้ดวยนะครับ สายเทพ ลําลูกกาดูหนอย อยูปลายๆ กดวัดพืช

อุดม มาก็ได ยกเปรตมาเลย ตนงิ้ว ตอนนี้ผมขาดตนงิ้วอยางเดียว ใน

งานนั้น ตนนุน ตนกามปู ตนหวา ตนมะตาด ตนขี้เหล็กตนแค ตนอะไรมี

หมด แตขาดตนงิ้ว สายเทพปนหมดนะซิ หนามอะรังสิตมีไหมตนงิ้วเห็น

ไหมบอกไมรูจักตนงิ้ว โอเคนะ ขอฝากพวกเราดวย ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. -ขอบคุณทานนายกชาญ พวงเพ็ชร นะครับ ขาดตนงิ้วนะครับ คนปนนั้น

มีแลวนะครับ เมื่อไดประชุมกันจนครบทุกวาระการประชุมแลวครับ เรียน

เชญิ สจ.น้ําออยพ่ียุพเยาวหลีนวรัตน ครับเชิญครับ 

นางยุพเยาว หลีนวรัตน -คะ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทานนายก

สมาชิกสภา อบจ.ปทุมธานี องคการบริหารสวนจังหวัด พรอมทั้งผูบริหาร ทานสมาชิกสภา หัวหนา

เขต 6 อําเภอธัญบุร ี  สวนราชการ ดิฉัน สจ.ยุพเยาว หลีนวรัตน  เขต 6 อําเภอธัญบุรี 

ก็สืบเนื่องจากงานถนนคนเดินเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ ถึง 8 มีนาคม

ก็สําเร็จลุลวงไป ไดดวยดี ก็ขอขอบคุณทานนายกชาญ ดวยคะเพราะวา

กลุมพอคาแมคาก็แฮปปดี มีความสุขนะคะ ผลิตภัณฑโอทอปก็ไดออ

กรานนะคะในสวนตรงนี้ออยก็ไดหากิจกรรมเขาชมรม อสม.ใชโครงการ

ของทานคะ 10 วัน ก็ได หนึ่งแสนบาท ถาไมมีโครงการตรงนี้ก็คงไมมี

เงินเขา อสม. ก็ขอขอบคุณตรงนี้ดวย สวนในวันพิธีเปดก็ขอขอบคุณทาน

นายก ทานเลขานุการ ทานสมาชกิ แลวก็ทานหัวหนาสวนราชการก็ไปให

กําลังใจ สวนลาสุดผานมาก็งานกีฬาคะ เนื่องจากทานนายกติดภาระกิจ 

ก็ไดมอบหมายใหทานปลัดนะคะ และก็เปนอีกกลุมเปาหมายหนึ่งก็คือ

ใหเยาวชนหางไกลยาเสพติดก็จะเปนกลุมวัยรุนนะคะ งานกีฬาก็สําเร็จไป

เรียบรอยไปไดดวยดีเชนกัน แลวก็ทุงทานตะวันอยางที่นายกชาญ บอกนะ

คะตอนนี้ก็บานบางแลว คาดวาจะบานอีกทีก็ชวงปลายๆ 
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    มีนานะคะ ก็ขอ เรียนเชิญทุกทาน มีโอกาสก็แวะเวยีนไปใหกําลังใจนะคะ 

ซึ่งตอนนี้นะคะทานนายกเบี้ยวก็ซื้อหลังคามุงจากแลวคะ ท าน  2 หลั ง

แลวก็คาดวาจะไถชีวติกระบือ แลวก็จะมาเลี้ยงอาจจะมีไอครีมทานไปดู

กระบอืไป เชิญทุกทานนะคะทานที่มีโอกาสก็ไปเยี่ยมชมทุงทานตะวันที่

ลานดินขางเทศบาลธัญบุรี ทั้งนี้ ทั้งนั้น ตองขอขอบคุณทานนายกชาญ ที่

สนับสนุนงบประมาณจึงมีโครงการดีๆ อยางนี้นะคะขอบคุณคะ 

ประธานสภา อบจ. -ขอบคุณทานยุพเยาว หลีนวรัตน นะครับ ก็ไดประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวมีทุงทานตะวันแหงใหมนะครับ ที่เทศบาลตําบลธัญบุรีนะครับโดย

ทานนายกกฤษฎา หลีนวรัตน นะครับ ถาไมมีทานใดนะครับ จะพูดอะไร 

ในที่ประชุมนะครับ และไมมเีรื่องอื่นใดนะครับ กระผมยังมอีีกหนึ่งเ รื่ อ ง

นะครับก็ขอเชญิ เรียนเชญิทานผูบริหาร ทานสมาชกิสภา และผูเขารวมประชุม

ทุกทานนะครับรับประทานอาหารรวมกันนะครับ ทางดานหลังหอง

ประชุมนี้นะครับ ทานนายกจะใหไปทานที่ลานกันมันไมทันแลวนะครับ

ตักกันไวแลวครับเนื่องจากวันนี้เปนวันสุดทายของสมัยสามัญ สมัยที่ 1 

ประจําปพุทธศักราช 2558 นะครับ กระผมก็ขอปดประชุมสมัยสามัญ 

สมัยแรกนะครับ ประจําปพุทธศักราช 2558ไวเพยีงเทานี้ครับ ขอบคุณ

ครับ 

เลกิประชุมเวลา  13.00 น. 

 

 

 

(ลงชื่อ)..............................................................ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายบาลี    โมหะหมดั) 

เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 6ว 
      รักษาราชการแทนหัวหนาฝายการประชุม 

 

 

 

(ลงชื่อ)...............................................................ผูรับรองรายงานการประชุม 

                                      (นายพษิณ ุ พลธี) 

      เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวดัปทุมธานี 
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บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

วันที่  14 พฤษภาคม 2558  

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธาน ี ชั้น ๔  

………………………………………. 

เรื่อง  ตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดปทุมธาน ี

เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวดัปทุมธาน ี

  ตามที่เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  ไดจัดทํารายงานการประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี  สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจําป พ.ศ. ๒๕๕8 เมื่อวันที่ 

18 มีนาคม 2558 และไดสงใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเพื่อตรวจสอบ นั้น 

  บัดนี้  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดพิจารณาตรวจสอบรายงานการ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี  ฉบับดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 14 

พฤษภาคม 2558  และไดลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานแลว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และนําเสนอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 

พิจารณารับรองตอไป 

 

                        (ลงชื่อ)...........................................................................ประธานกรรมการ 

(นายเอกชัย     กลิ่นกสุุม) 

                        

    (ลงชื่อ)...........................................................................กรรมการ 

(นายพิเชษฐ  หาญจางสิทธิ) 

(ลงชื่อ)...........................................................................กรรมการ 

 (นายสําเริง  อุรติ) 

(ลงชื่อ)...........................................................................กรรมการ 

(นายไพศาล  กล่ําสนอง) 

(ลงชื่อ)...........................................................................กรรมการ 

 (นายสวง  สีเขียว) 

(ลงชื่อ)...........................................................................กรรมการ 

 (นายสมร   แตงออน) 

                        (ลงชื่อ)...........................................................................กรรมการและเลขานกุาร 

        (นางสาวรุงฤดี    อําภิน) 
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